

Sức mạnh của Cộng sản ở đâu?

I. Sức mạnh của Cộng sản ở đâu?

Cộng sản tự hào sức mạnh của chúng “vô địch”. Sự tự hào của Cộng sản không phải là không có lý do. Chúng ta cùng tìm hiểu:

1. Cộng sản nắm tư tưởng của nhân dân. Cộng sản độc quyền giáo dục, độc quyền truyền thông; vì thế, già, trẻ, lớn, bé, gái, trai chỉ được nghe một luận điệu, một chiều. Tâm lý học cho biết, điều giả dối mà con người bị nghe mãi, họ sẽ lầm tưởng là sự thật. Quý vị cứ nhìn vào bọn trẻ ở VN và ở Mỹ thì biết chúng bị Cộng sản đầu độc như thế nào.

2. Cộng sản nắm dạ dày của nhân dân. Sống là nhu cầu rất mãnh liệt. Khi con người bị nắm dạ dày thì hoảng sợ, bị mất ý chí chiến đấu và dễ dàng làm theo ý muốn của kẻ gian ác, nhưng nắm được dạ dày của nhân dân. Ca dao có câu: “Sợ người có thể và hãi người cho ăn.”

3. Cộng sản nắm hết sức mạnh của dân tộc.

a- Quân đội, cảnh sát... không phải để phục vụ và bảo vệ tổ quốc, mà để phục vụ và bảo vệ quyền lợi của đảng Cộng sản. Cộng sản dạy cho Quân đội, Cảnh sát của chúng, phải thuộc lòng câu này: “Còn đảng còn mình”. Dĩ nhiên, Cộng sản phải dành nhiều quyền lợi cho các tướng, tá của Quân đội, Cảnh sát để họ vâng lời.

b- Cộng sản biết Phật giáo cũng vô thần; cũng chẳng có lý tưởng cao đẹp gì, ngoài lý tưởng tiền bạc và danh vọng như chúng; vì thế Cộng sản đã dễ dàng nắm đầu 99% các cao tăng Phật giáo. Nắm đầu được Phật giáo; Cộng sản tiêu diệt được hiểm họa các tôn giáo đoàn kết với nhau để chống lại chúng.

c- Cộng sản ủng hộ các trường dạy võ, bất cứ võ phái gì. Không phải Cộng sản yêu võ thuật, cũng không phải yêu lý tưởng: “Khoẻ để xây dựng đất nước, để bảo vệ tổ quốc”. Cộng sản lợi dụng một số trường dạy võ, nhờ họ cung cấp võ sư, võ sĩ đóng vai nhân dân tự phát, để đàn áp các cuộc biểu tình. Đó là lý do, các cuộc biểu tình chống lại ác của Cộng sản dễ dàng bị đàn áp và dẹp tan nhanh chóng.

4. Cộng sản chủ trương, “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”; Với chủ trương này, không có điều gian ác nào Cộng sản không dám làm. Cộng sản đã nói: “Thà giết lầm, hơn bỏ sót”; ví dụ, ông A vạch trần tội ác của Cộng sản, thì không phải cộng sản tìm mọi cách hại ông A, nhưng chúng tấn công cả bố mẹ, vợ, con của ông A, và cả họ hàng và bạn bè của ông A. Vì sợ sự nguy hiểm cho người thân, cho bạn bè, ông A phải đầu hàng trước trò hèn hạ, gê tởm, độc ác của Cộng sản.

5. Tiêu diệt đối phương từ bên trong. “Một người đánh phá từ bên trong, thì hiệu quả hơn cả sư đoàn đánh phá từ bên ngoài.” Cộng sản tìm mọi cách len lỏi vào hàng ngũ đối phương, để biết địch, lừa gạt địch và dễ dàng thành công. Ví dụ vụ Dương Văn Minh đã dâng VNCH cho Việt cộng...

Ở hải ngoại, Việt cộng lập ra vài tổ chức chống Cộng sản rất to mồm. Thực tế chúng là tay chân của Cộng sản. Nếu tay chân của Cộng sản không to mồm chống Cộng sản, không khoác cờ vàng ba sọc đỏ trên cổ, thì làm sao chúng lừa gạt được những kẻ ngu ngơ? Hàng trăm ngàn người ở VN, vì nghe theo tổ chức chống Cộng bịp, ký tên ủng hộ chúng, mà bị bọn bịp cung cấp tên tuổi cho Việt cộng mà họ và thân nhân của họ bị Việt cộng thủ tiêu tàn nhẫn.

6. Sự phụ của Cộng sản là quỷ Satan. Quyền phép, sức mạnh và quỷ kế của Satan, thì sức mạnh và trí khôn của cả nhân loại cộng lại, cũng không thắng được Satan.

Đó là 6 lý do mà Cộng sản tự hào, sức mạnh của chúng là vô địch, là vô đối thủ.

II. Giải pháp để tiêu diệt Cộng sản

Thiên Chúa: “Không có ta, các người chẳng làm gì được.”

Muốn thoát khỏi xiềng xích của Cộng sản, tay chân của ác quỷ, chúng ta phải từ bỏ tôn thờ tà thần, tà phật, phàm nhân, súc vật, tiền của, danh vọng...và trở về tôn thờ Thiên Chúa.

Nguyễn thị Saigon